



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับตำแหน่งปฏิบัติงาน (ภาค ค.) โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวังใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๔ ) ลงวันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	เลขประจำตัวสอบ
๑	นางสาวสุพัตตรา ศรีวรรณ	๐๐๒

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบว่า

๑. บัญชีผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับถัดจากวันประกาศขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสรรหาหรือสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาใหม่แล้วบัญชีผู้ได้รับการสรรหาในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้ยื่นไม่มามีรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้ยื่นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะส่งจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลือก

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่รับสมัคร ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครถึงแม้จะผ่านการสอบคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการส่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในตำแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางปราณี บุรีเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง